



ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์
เรื่อง กำหนดบัญชีการเทียบตำแหน่งเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน
กรณีเป็นบุคคลภายนอก

โดยที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้กำหนดข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ การเดินทางไปปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ กรณีเป็น บุคคลภายนอก ให้ผู้อำนวยการกำหนดการเทียบอัตราค่าจ้างหรือเงินเดือนไว้ เพื่อให้ผู้นั้นเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานได้ แต่จะต้องไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ นั้น

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงขอประกาศใช้บัญชีการเทียบตำแหน่งเพื่อเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีเป็นบุคคลภายนอก โดยเทียบตำแหน่งกับหน่วยงานราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปวิช เฉลิมวัฒน์)

ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

บัญชีการเทียบตำแหน่งเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีบุคคลภายนอก

ตำแหน่ง	เบิกค่าใช้จ่ายเทียบกับข้าราชการ
ผู้อำนวยการ อ.ส.พ.	<p>ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง/ตำแหน่งประเภทวิชาการ ทรงคุณวุฒิ ๑๑</p> <p>ข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นายกรัฐมนตรี ๒. รองนายกรัฐมนตรี ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการทบวง ๔. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง ๕. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ๖. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ๗. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ๘. โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ๙. ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา และที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา ๑๐. ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา ที่ปรึกษาประธานผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา และที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑๑. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรี ๑๒. ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี หรือประธานที่ปรึกษารัฐมนตรี <p>ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ๒. อธิการบดี <p>ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ๒. อธิการบดี <p>ข้าราชการอัยการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. อัยการสูงสุด ๒. รองอัยการสูงสุด/ผู้ตรวจราชการอัยการ ๓. อธิบดีอัยการฝ่าย/เขต รองอธิบดีอัยการฝ่าย/เขต อัยการพิเศษฝ่าย/เขต อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (เงินประจำตำแหน่ง ๑๔,๕๐๐ บาท) <p>ข้าราชการตุลาการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประธานศาลฎีกา ๒. รองประธานศาลฎีกา ๓. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา/ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ๔. ประธานศาลอุทธรณ์/ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค/รองประธานศาลอุทธรณ์/รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์/ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค/ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์/ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๖. รองประธานศาลอุทธรณ์/รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค (เงินประจำตำแหน่ง ๑๔,๕๐๐ บาท)

ตำแหน่ง	เบิกค่าใช้จ่ายเทียบกับข้าราชการ
	<p>๗. อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น/อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น (เงินประจำตำแหน่ง ๑๔,๕๐๐ บาท)</p> <p>ข้าราชการทหาร</p> <p>๑. ปลัดกระทรวงกลาโหม/สมุหราชองครักษ์/ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้บัญชาการทหารอากาศ</p> <p>๒. เสนาธิการทหาร/เสนาธิการทหารบก/เสนาธิการทหารเรือ/เสนาธิการทหารอากาศ</p> <p>๓. รองปลัดกระทรวงกลาโหม/รองสมุหราชองครักษ์/รอง/ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รอง/ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/รอง/ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/รอง/ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ</p> <p>๔. แม่ทัพภาค/เจ้ากรม</p> <p>ข้าราชการตำรวจ</p> <p>๑. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ</p> <p>๒. จเรตำรวจ</p> <p>๓. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ</p> <p>๔. ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) เงินประจำตำแหน่ง ๑๕,๖๐๐ บาท</p> <p>๕. ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สบ ๙ เงินประจำตำแหน่ง ๑๕,๖๐๐ บาท</p> <p>๖. ผู้บัญชาการ สบ ๘ เงินประจำตำแหน่ง ๑๕,๖๐๐ บาท</p>
รองผู้อำนวยการ	<p>ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น/ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ๑๐</p> <p>ข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง</p> <p>๑. รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>๒. เลขาธิการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>๓. เลขาธิการประธานรัฐสภา เลขาธิการรองประธานรัฐสภา เลขาธิการประธานวุฒิสภา และเลขาธิการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร</p> <p>ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>๑. ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐/ครูเชี่ยวชาญพิเศษ/ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ</p> <p>๒. รองอธิการบดี</p> <p>ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>๑. ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐</p> <p>๒. รองอธิการบดี</p> <p>ข้าราชการอัยการ</p> <p>๑. อธิบดีอัยการฝ่าย/เขต รองอธิบดีอัยการฝ่าย/เขต อัยการพิเศษฝ่าย/เขต อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (เงินประจำตำแหน่ง ๑๓,๐๐๐ บาท)</p> <p>๒. อัยการพิเศษประจำกรม อัยการผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>ข้าราชการตุลาการ</p> <p>๑. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์/ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค/ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์/ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค (เงินประจำตำแหน่ง ๑๓,๐๐๐)</p> <p>ข้าราชการทหาร</p> <p>๑. รองแม่ทัพภาค/รองเจ้ากรม</p>

ตำแหน่ง	เบิกค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับข้าราชการ
	<p>ข้าราชการตำรวจ</p> <p>๑. ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) เงินประจำตำแหน่ง ๑๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สบ ๙ เงินประจำตำแหน่ง ๑๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. ผู้บัญชาการ สบ ๘ เงินประจำตำแหน่ง ๑๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๔. รองผู้บัญชาการ สบ ๗</p>
<p>ผู้อำนวยการสำนัก</p>	<p>ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น/สูง/ตำแหน่งประเภทวิชาการ เชี่ยวชาญ</p> <p>ข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง</p> <p>๑. ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี</p> <p>๒. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง</p> <p>๓. เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร</p> <p>๔. ที่ปรึกษารัฐมนตรีซึ่งมิได้มีตำแหน่งกำหนดไว้และไม่รับเงินเดือน</p> <p>๕. กำนัน</p> <p>พนักงานราชการ</p> <p>๑. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดของบัญชีอัตราค่าตอบแทน</p> <p>๒. กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดของบัญชีอัตราค่าตอบแทน</p> <p>๓. กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ</p> <p>ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>๑. ศาสตราจารย์ ระดับ ๙/รองศาสตราจารย์ ระดับ ๘/อาจารย์ ระดับ ๗/ครูเชี่ยวชาญ /ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ</p> <p>๒. ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่</p> <p>๓. รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่เชี่ยวชาญ</p> <p>๔. ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ระดับ ๙)</p> <p>ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>๑. รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙</p> <p>๒. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี /ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต</p> <p>๓. รองศาสตราจารย์ ระดับ ๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ อาจารย์ ระดับ ๘</p> <p>๔. ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง</p> <p>พนักงานส่วนท้องถิ่นในสายงานนักบริหารงานต่าง ๆ</p> <p>๑. ตำแหน่งในสายงานนักบริหารงานต่าง ๆ ระดับ ๙</p> <p>๒. ตำแหน่งในสายงานนักบริหารงานต่าง ๆ ระดับ ๘</p> <p>ข้าราชการอัยการ</p> <p>๑. อัยการจังหวัด</p> <p>๒. อัยการผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>ข้าราชการตุลาการ</p> <p>๑. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล</p> <p>๒. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น/ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น</p> <p>ข้าราชการทหาร</p> <p>๑. ผู้อำนวยการสำนักงาน</p>

ตำแหน่ง	เบิกค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับข้าราชการ
	๒. ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการตำรวจ ๑. ผู้บังคับการ สบ ๖ ๒. รองผู้บังคับการ สบ ๕ ๓. ผู้กำกับการ สบ ๔ (ผู้อำนวยการ ระดับต้น)
หัวหน้าส่วน	ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ พนักงานราชการ ๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป อายุงาน ๑๐ -๑๗ ปี และ ๑๗ ปีขึ้นไป ๓. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ อายุงาน ๑๐ -๑๗ ปี และ ๑๗ ปีขึ้นไป ๒. กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ อายุงาน ๕ -๑๐ ปี และ ๑๐ ปีขึ้นไป ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑. ศาสตราจารย์ ระดับ ๘/รองศาสตราจารย์ ระดับ ๘/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ /อาจารย์ ระดับ ๘/ครูชำนาญการพิเศษ /ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ๒. รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่ชำนาญการพิเศษ ๓. ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ระดับ ๘) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๑. รองศาสตราจารย์ ระดับ ๗-๘ (เงินเดือนถึง ๒๑,๐๘๐ บาท) ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ ๓. อาจารย์ ระดับ ๘ พนักงานส่วนท้องถิ่นในสายงานนักบริหารงานต่าง ๆ ๑. ตำแหน่งในสายงานนักบริหารงานต่าง ๆ ระดับ ๗ ข้าราชการอัยการ ๑. อัยการประจำกรม/รองอัยการจังหวัด ๒. อัยการประจำกอง/อัยการจังหวัดผู้ช่วย ข้าราชการตุลาการ ๑. ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ๒. ผู้พิพากษาประจำศาล ข้าราชการทหาร ๑. ชั้นสัญญาบัตรอื่น เงินเดือนถึง ๑๘,๙๑๐ บาท ข้าราชการตำรวจ ๑. ผู้กำกับการ สบ ๔ (ระดับชำนาญการพิเศษ) ๒. รองผู้กำกับการ/สารวัตรใหญ่ สบ ๓ ๓. สารวัตร สบ ๒
หัวหน้างาน	ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญงาน/อาวุโส ข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ๑. ผู้ใหญ่บ้าน ๒. แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย

ตำแหน่ง	เบิกค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับข้าราชการ
	<p>รักษาความสงบ และกรรมการหมู่บ้านที่มีใช้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล</p> <p>พนักงานราชการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กลุ่มงานบริการและกลุ่มงานเทคนิค ๒. กลุ่มงานบริหารทั่วไป เริ่มรับราชการ - ๙ ปี ๓. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ เริ่มรับราชการ - ๙ ปี ๒. กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ เริ่มรับราชการ - ๕ ปี <p>ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รองศาสตราจารย์ ระดับ ๗/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๖-๗/ /อาจารย์ ระดับ ๖-๗/ครูชำนาญการ /ศึกษานิเทศก์ชำนาญกา ๒. อาจารย์ ระดับ ๓-๕/ครู/ครูผู้ช่วย (คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) ๓. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ๔. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา <p>ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รองศาสตราจารย์ ระดับ ๗-๘ (เงินเดือนต่ำกว่า ๒๑,๐๘๐ บาท) ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๖-๗ ๓. อาจารย์ ระดับ ๖-๗ ๔. อาจารย์ ระดับ ๓-๕ <p>พนักงานส่วนท้องถิ่นในสายงานนักบริหารงานต่าง ๆ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ตำแหน่งในสายงานนักบริหารงานต่าง ๆ ระดับ ๖ <p>ข้าราชการอัยการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. อัยการผู้ช่วย <p>ข้าราชการตุลาการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้ช่วยผู้พิพากษา <p>ข้าราชการทหาร</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ชั้นสัญญาบัตรอื่น เงินเดือนถึง ๑๒,๕๓๐ บาท เงินเดือนต่ำกว่า ๑๒,๕๓๐ บาท ๒. ชั้นประทวน เงินเดือนถึง ๑๐,๑๙๐ บาท เงินเดือนต่ำกว่า ๑๐,๑๙๐ บาท <p>ข้าราชการตำรวจ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รองสารวัตร สบ ๑ ๒. ผู้บังคับหมู่ ๓. รองผู้บังคับหมู่ ๔. ลูกแถว

กรณีบุคคลภายนอกมาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่ง	เบิกค่าใช้จ่ายเทียบเท่าตำแหน่ง
ผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ และผู้จัดการ	เทียบเท่าตำแหน่งผู้อำนวยการ
รองผู้ว่าการ และผู้ช่วยผู้ว่าการ	เทียบเท่าตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	เทียบเท่าตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก
ผู้อำนวยการกอง (หัวหน้ากอง) และผู้ช่วย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าแผนก และผู้ช่วย หัวหน้าแผนก	เทียบเท่าตำแหน่งหัวหน้าส่วน
ประจำแผนกและหัวหน้าหมวด	เทียบเท่าตำแหน่งหัวหน้างาน

กรณีบุคคลภายนอกมาจากหน่วยงานเอกชน

ตำแหน่ง	เบิกค่าใช้จ่ายดังนี้
ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ	เทียบเท่าตำแหน่งรองผู้อำนวยการแบบเหมาจ่าย
นักวิชาการ, นักวิจัย	เทียบเท่าตำแหน่งหัวหน้าส่วน
คณะสื่อมวลชน ๑. หัวหน้าข่าวหรือบรรณาธิการคอลัมน์นิสต์ ๒. นักข่าวหรือนักประชาสัมพันธ์ ๓. ลูกจ้างทุกประเภท	เทียบเท่าตำแหน่งหัวหน้าส่วน เทียบเท่าตำแหน่งหัวหน้างาน เทียบเท่าตำแหน่งพนักงาน ๑-๖

เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย

- คำสั่งแต่งตั้งจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์
- หนังสือเชิญจากองค์การ ลงนามโดยผู้อำนวยการ อ.ส.พ. หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจาก ผอ.อ.ส.พ.